



โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ” จังหวัดขอนแก่น

จัดโดย

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบันนอกเหนือจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญสำหรับผู้นำ และผู้บริหารแล้ว การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่อยู่รอบข้าง หรือบุคคลทั่วไปก็นับเป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กัน “การพูด” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของชีวิตในทุก ๆ ด้าน สำหรับศิลปะการพูดที่จะให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่หรือจะชนะใจคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถเรียนรู้หรือฝึกฝนกันได้ แต่ผลปรากฏว่าบ่อยครั้งความคิด ความอ่านที่ดี ๆ กลับต้องล้มเหลว ถูกเข้าใจผิดหรือพลาดโอกาสที่คาดหวังไว้ไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากการพูดที่ขาดความแหลมคม ขาดศิลปะในการจัดระบบ ระเบียบทางความคิด ในการถ่ายทอดหรือขาดทักษะการสื่อสารที่เฉียบคม รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปฏิสัมพันธ์ไหวพริบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความได้เปรียบของบุคลิกภาพที่แสดงออก ฉะนั้นบุคลิกภาพที่ดีที่สุคนธ์นั้นไม่มี มีแต่เราจะเสริมสร้างการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไร การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมืออาชีพ มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร ตลอดจนทำให้เกิดความศรัทธาและการยอมรับจากประชาชนและผู้มาติดต่อกับองค์กร เป็นต้น

ดังนั้น จากการเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของการพูดและสร้างความเชื่อมั่น สามารถสร้างการยอมรับและเอาชนะในเชิงการแข่งขันดังกล่าวได้ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ” ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ศิลปะและฝึกทักษะในการพูดที่ดี ที่เหมาะสม ชชนะใจคนฟังทางการพูดในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามารถฝึกการสร้างเชื่อมั่นและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างเครือข่ายต่อกัน

วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย กิจกรรมเสริมทักษะ บทบาทสมมุติโดยเน้นการฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป

วิทยากร อาจารย์สมชาย หนองฮี (ประสบการณ์กว่า 20 ปี)

- กรรมการผู้จัดการบริษัท เทรน แอนด์ มีเดียกรุ๊ป จำกัด
- ประธานหลักสูตร : บริษัท กู๊ดทอร์คอาคาเดมี จำกัด

ประสบการณ์ : วิทยากรประจำรายการ “สภาโจ๊ก” และรายการต่างๆทางโทรทัศน์

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธ-วันพฤหัสบดีที่ 30-31 สิงหาคม 2560 (จำนวน 2 วัน) เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมໄໝະ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หัวหน้างาน ผู้ที่ทำหน้าที่พิธีกร ผู้บริหารหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับจำนวน 40 คน เท่านั้น

ค่าลงทะเบียนในการอบรม

คนละ 3,500 บาท (รวมกระเป๋า เอกสาร ทำเนียบรุ่น อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่าง) ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

การให้ใบรับรอง ผู้ที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับใบรับรองจาก สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการฝึกอบรม

เวลา	หัวข้อวิชา	วิทยากร
วันแรก 08.00-09.00 น. 09.00-16.00 น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร / แนะนำหลักสูตร - การพูดขั้นพื้นฐาน - การสร้างโครงเรื่องและการสร้างบรรยากาศ - การฝึกปฏิบัติ / เสนอแนะ / ปรับปรุง	อาจารย์สมชาย หนองฮี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรน แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
วันที่สอง 09.00-16.00 น. 16.00-16.30 น.	การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ - จิตวิทยามวลชน / การพูดต่อสาธารณชน / การพูด ทางการเมือง - การพูดแบบผู้นำและการพูดในโอกาสต่างๆ ฝึกปฏิบัติรวบยอด / การประเมินผลรายบุคคล พิธีมอบใบรับรองและปิดการอบรม	อาจารย์สมชาย หนองฮี (ต่อ)

หมายเหตุ : พักรับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.